



**ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาและวิชาการและผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาและวิชาการและผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม**

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการสภาและวิชาการและผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการสภาและวิชาการและผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว และดำเนินการสอบเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำหรับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ได้ดำเนินการสอบเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการสภาและวิชาการและผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม เป็นผู้ดำเนินการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ มอบให้เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นผู้เห็นชอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการสภาและวิชาการและผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม และนำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อทราบ ดังนั้น จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการสภาและวิชาการและผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการสภาและวิชาการ

พันตำรวจโท อธิพิพล บุญพินิจ

๒. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม

นางบุญชิตา ธีรชนินกร

ทั้งนี้ให้ผู้สอบผ่านการสรรหา มารายงานตัว ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ห้อง ๒) อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น ๑ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายรัตนะ สวามีชัย)

เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ